

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3636 /UBND-VP

Nha Trang, ngày 16 tháng 5 năm 2023

V/v trả lời kiến nghị của Thường trực
HĐND các xã, phường theo Công văn
số 218/HĐND-VP ngày 05/10/2022
của HĐND thành phố

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang.

Ủy ban nhân dân thành phố nhận được Công văn số 218/HĐND ngày 21/4/2022 của Thường trực HĐND thành phố về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, phường tại buổi họp giao ban quý III năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra, giải quyết các ý kiến, kiến nghị với kết quả như sau:

Câu 1. Đề nghị UBND thành phố sớm đầu tư xây dựng chợ Ba Làng để phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. (Thường trực Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Lương). **UBND thành phố trả lời như sau:**

Chợ Ba Làng là chợ dân sinh, phục vụ nhu cầu mua, bán hàng ngày của nhân dân địa phương, tuy nhiên chợ Ba Làng là chợ tạm, các hộ dân tự họp chợ buôn bán trên đường Dương Hiến Quyền gây mất trật tự an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân nên cần được giải tỏa để đảm bảo mỹ quan đô thị, an ninh trật tự khu vực.

Qua rà soát, vị trí chợ Ba Làng hiện tại không phù hợp Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư phường Vĩnh Hải, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 17/6/2009. Do đó việc đầu tư xây dựng chợ Ba Làng là không phù hợp.

Câu 2. Đề nghị UBND thành phố kiến nghị UBND tỉnh sớm xây dựng chợ Vĩnh Hòa tại quỹ đất đã có (Bến xe Quyết Thắng cũ). (Thường trực Hội đồng nhân dân phường Vĩnh Hòa) **UBND thành phố trả lời như sau:**

Theo Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư phường Vĩnh Hải - Vĩnh Hòa đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 17/6/2009, vị trí dự kiến đầu tư xây dựng chợ Vĩnh Hòa theo đề xuất của nhà đầu tư được quy hoạch là đất công trình dịch vụ công cộng (chợ) tại ô đất kí hiệu C10, địa chỉ số 77 Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, có diện tích 0,52ha. UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản số 12200/UBND-KT ngày 17/11/2020 giao Sở Kế hoạch Đầu tư thực hiện thủ tục kêu gọi đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư chợ Vĩnh Hòa theo quy định.

Câu 3. Đề nghị UBND thành phố giải quyết vướng mắc làm đường Nguyễn Chích đoạn từ chung cư Bình Phú đến mương thoát lũ, hiện nay mặt đường đã xuống cấp nghiêm trọng, không có hệ thống thoát nước. Đồng thời đây là tuyến đường chính của người dân khu vực phía bắc thành phố đi về bến xe phía bắc,



đường Nguyễn Xiển khi đường Điện Biên Phủ bị ngập lụt. *(Thường trực Hội đồng nhân dân phường Vĩnh Hòa)* **UBND thành phố trả lời như sau:**

Theo quy hoạch đường Nguyễn Chích đoạn từ chung cư Bình Phú đến mương thoát lũ dài 275,21m, lộ giới 16m (trong đó: lòng đường 10m + vỉa hè 3m x 2 bên). Việc đầu tư tuyến đường theo quy hoạch với tổng kinh phí khoảng 26.719 triệu đồng (trong đó: kinh phí xây dựng: 7.167 triệu đồng, chi phí đền bù: 19.552 triệu), hiện nay thành phố chưa đủ kinh phí để bố trí đầu tư.

Năm 2019, UBND thành phố Nha Trang phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 3680/QĐ-CT-UBND ngày 21/5/2019 với tên công trình Nâng cấp đường từ Chung cư Bình Phú đến mương Thoát lũ (đường Nguyễn Chích giai đoạn 2), tổng mức đầu tư là 9.915 triệu đồng, được UBND phường Vĩnh Hòa đăng ký thực hiện vận động hiến đất để thực hiện dự án. Đến nay, UBND phường Vĩnh Hòa không vận động được người dân hiến đất để xây dựng đường theo quy hoạch. Việc đầu tư theo quy hoạch sẽ được UBND xem xét trong giai đoạn thích hợp.

Câu 4. Quy hoạch chợ Phước Thái đã kéo dài gần 20 năm nay chưa triển khai được, hiện nay chợ đã xuống cấp, nhỏ hẹp, không đáp ứng nhu cầu kinh doanh buôn bán và cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân. Việc phòng cháy chữa cháy cũng không đảm bảo (cách đây 10 năm đã xảy ra cháy chợ, thiệt hại rất lớn). Đây là chợ truyền thống phía Nam Nha Trang, nơi giao thoa buôn bán của tư thương 4 phường, xã: Phước Long, Phước Đông, Vĩnh Trường, Vĩnh Nguyên. Tuy nhiên, trong quy hoạch của thành phố Nha Trang đến năm 2040 vẫn không thấy đề cập đến (khu vực này có việc ăn ở của người dân). Đề nghị UBND thành phố nghiên cứu phương án thực hiện quy hoạch chợ. *(Thường trực Hội đồng nhân dân phường Phước Long)* **UBND thành phố trả lời như sau:**

Theo quy hoạch Khu dân cư phường Phước Long - Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang được UBND tỉnh Khánh Hòa tại quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 17/7/2009, chợ Phước Thái được quy hoạch tại vị trí ô C11 có diện tích 1,31 ha, đất công trình dịch vụ công cộng, quy mô công trình 22.900m² sàn.

Theo Văn bản số 5691/UBND ngày 27/10/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh định hướng quy hoạch phát triển chợ Phước Thái, thành phố Nha Trang; UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất điều chỉnh quy hoạch phát triển chợ Phước Thái trong giai đoạn 2010-2020 là “Mở rộng, cải tạo, nâng cấp chợ Phước Thái thành chợ hạng I”.

Về việc đầu tư xây dựng chợ Phước Thái: UBND thành phố Nha Trang đã có văn bản số 4612/UBND-TCKH ngày 06/7/2021 về việc xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 và rà soát danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách giai đoạn 2021-2025; theo đó, đề xuất Dự án chợ Phước Thái, phường Phước Long vào danh mục kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách trong Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa.

Câu 5. Hiện nay thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TU của Thành ủy, địa phương đã ra quân giải quyết việc lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh buôn bán (đá sỏi buôn thúng, bán mẹt), tuy nhiên một số người dân gặp rất nhiều khó khăn (trong số này có cả người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, thất nghiệp, chuyển

nghe buôn bán nhỏ lẻ). Đề nghị thành phố quan tâm, giải quyết (*Thường trực Hội đồng nhân dân phường Phước Long*) **UBND thành phố trả lời như sau:**

Nhằm hỗ trợ các trường hợp người dân buôn bán tại các chợ tự phát, UBND thành phố Nha Trang đã giao Phòng Kinh tế rà soát, tổng hợp danh sách các trường hợp buôn bán tại các chợ tự phát có nhu cầu tiếp tục buôn bán để tham mưu UBND thành phố Nha Trang bố trí đưa vào kinh doanh, buôn bán tại các lô sạp còn trống tại các chợ Xóm Mới, Vĩnh Hải và Phương Sơn.

Đối với các trường hợp người dân bị cấm kinh doanh buôn bán trên vỉa hè là người có thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn, UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo UBND các xã, phường tổng hợp danh sách các trường hợp có nhu cầu vay vốn để chuyển đổi ngành nghề, gửi danh sách về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, rà soát và phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố Nha Trang xem xét cân đối hỗ trợ theo quy định

Câu 6. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây trường học trong khu vực dự án An Bình Tân, HUD... để đảm bảo 100% con em được học tại các trường trên địa bàn. Hiện nay nhiều học sinh phải chuyển sang địa bàn phường khác học (*Thường trực Hội đồng nhân dân phường Phước Long*) **UBND thành phố trả lời như sau:**

UBND thành phố đã có Công văn số 2628/UBND-QLĐT ngày 29/04/2021 về việc cần thiết xây dựng Trường Tiểu học Phước Long, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty cổ phần Phát triển Nhà và Đô thị HUD khẩn trương bàn giao đất có ký hiệu TH02 diện tích 9.950 m² thuộc Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị Phước Long đã được phê duyệt tại Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 01/08/2014 của UBND tỉnh.

Theo tiến độ đã cam kết tại Công văn số 28/HUDNT-ĐT ngày 01/03/2021, việc đền bù giải phóng mặt bằng và hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật tại khu vực TH02 là ngày 30/02/2022. Tuy nhiên, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng và hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật tại khu vực TH02 chưa xong nên chưa bàn giao cho thành phố để đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Phước Long.

UBND thành phố sẽ chỉ đạo các ngành kiểm tra và đề xuất UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư sớm bàn giao quỹ đất giáo dục cho thành phố để đầu tư xây dựng trường Tiểu học Phước Long đáp ứng nhu cầu dạy và học của con em địa phương phường Phước Long.

Câu 7. Nhiều người dân khi đi làm căn cước công dân (CCCD) đã đăng ký dịch vụ chuyển phát nhanh qua bưu điện về tận nhà. Tuy nhiên sau thời gian chờ đợi lại nhận được thông báo ra công an phường/xã lấy thẻ CCCD; một số trường hợp đã qua nhiều tháng vẫn chưa nhận được CCCD và không biết liên hệ với ai để nhận CCCD. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Công an thành phố giải quyết (*Thường trực Hội đồng nhân dân phường Phước Tân*) **UBND thành phố trả lời như sau:**

Thực tế nhiều trường hợp công dân đã trả phí dịch vụ để được trả thẻ CCCD tại nhà nhưng do Bưu điện rà soát, lọc thẻ CCCD bị sót nên không nhận thẻ để

chuyên trả cho người dân dẫn tới tình trạng công dân đăng ký chuyên phát thẻ bằng dịch vụ bưu chính nhưng phải tới Công an xã, phường để nhận thẻ CCCD. Để kịp thời khắc phục tình trạng trên, Công an thành phố thường xuyên làm việc với Bưu điện thành phố, và triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Rà soát, thống kê danh sách toàn bộ số thẻ CCCD Công an thành phố đã bàn giao cho Bưu điện nhưng hiện vẫn chưa trả tận tay cho công dân (kèm theo lý do cụ thể) để phối hợp kiểm tra, cập nhật địa chỉ, số điện thoại những trường hợp đăng ký thông tin không đúng hoặc bị sai sót trong quá trình nhập thông tin để Bưu điện chuyển phát lại thẻ.

- Triển khai trả thẻ CCCD cho công dân ngay sau khi nhận thẻ từ Công an thành phố. Đối với những trường hợp Bưu điện thành phố chuyển phát nhiều lần nhưng không giao được, sau 15 ngày kể từ ngày nhận thẻ từ Công an thành phố, Bưu điện phải chuyển trả thẻ CCCD về Công an thành phố để quản lý và thông báo cho công dân theo số điện thoại đã đăng ký lý do chuyển phát không thành công, đồng thời hướng dẫn công dân liên hệ Công an thành phố (qua Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) để nhận thẻ.

- Đối với những trường hợp Bưu điện chưa phát được thẻ CCCD, khi người nhận liên hệ thông báo về việc thay đổi thông tin địa chỉ nhận, số điện thoại nhận, Bưu điện không thu thêm cước phí và phải thực hiện phát thẻ cho người nhận tại địa chỉ mới.

* Đối với một số trường hợp công dân làm thủ tục cấp CCCD nhiều tháng nhưng vẫn chưa nhận được thẻ CCCD và không biết liên hệ với ai để nhận thẻ:

Nhằm đảm bảo thẻ CCCD được trả tận tay cho công dân trong thời gian sớm nhất, sau khi đã nhận được thẻ từ Bộ Công an, Công an thành phố thực hiện ngay việc phân loại thẻ để chuyển về Công an xã, phường trả thẻ cho công dân hoặc bàn giao thẻ cho Bưu điện để phát cho công dân.

Đồng thời, Công an thành phố vẫn thực hiện tiếp dân, tra cứu tình trạng hồ sơ, tình trạng cấp thẻ CCCD tại trụ sở đơn vị vào các ngày thứ 2, thứ 4 và buổi sáng thứ 6 hàng tuần để kịp thời hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của công dân liên quan đến việc cấp thẻ CCCD. Do đó, công dân đã làm thủ tục cấp thẻ CCCD qua nhiều tháng nhưng chưa nhận được thẻ có thể liên hệ Bộ phận tiếp dân thuộc Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội theo thời gian nêu trên để được kiểm tra tình trạng hồ sơ, tình trạng cấp thẻ CCCD./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu VT, T.Nhung.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Lưu Thành Nhân